

**UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN HÀ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1634*/UBND-CA

Hà Đông, ngày *06* tháng 7 năm 2022

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, góp phần ngăn chặn, đấu tranh với hành vi xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn quận

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị quận;
- Ủy ban nhân dân các phường.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra một số vụ xâm hại tình dục trẻ em mang tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất, tinh thần và để lại hậu quả nặng nề đối với trẻ em (*01 vụ Giao cấu với người dưới 16 tuổi tại phường Kiến Hưng; 01 vụ Dâm ô với người dưới 16 tuổi tại phường Hà Cầu, 01 vụ Giao cấu với người chưa đủ 13 đến 16 tuổi tại phường Dương Nội*). Đáng chú ý là vụ Giao cấu với người chưa đủ 13 đến 16 tuổi tại phường Dương Nội xảy ra ngày 03/7/2022, bị hại là bé gái sinh năm 2007 (người dưới 16 tuổi). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các đối tượng thường lợi dụng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất, tình cảm (cha, mẹ ly hôn; khó khăn về kinh tế...) để tiếp cận, rù rê, thực hiện hành vi xâm hại; sự xuống cấp về đạo đức, lối sống buông thả của một số ít người dân. Ngoài ra trong điều kiện công nghệ thông tin, mạng internet phát triển mạnh mẽ, một số em nhỏ được gia đình cho sử dụng điện thoại thông minh nên dễ dàng tiếp cận với các hình ảnh, video nhạy cảm trên mạng xã hội. Trước thực trạng trên, UBND quận Hà Đông yêu cầu các ban, ngành, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trong phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt tập trung vào Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 15/11/2012 của Bộ Chính trị về *"Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới"*; Luật trẻ em năm 2016; Nghị quyết số 121/2020/QHH14 ngày 14/6/2020 của Quốc hội về *"Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"*... Phát huy sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội trong thực hiện hiệu quả đề án *"Phát động toàn dân tham gia*

phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm" gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

2. Công an quận

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa; cung cấp các tin bài về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em để nhân dân, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức tự cảnh giác, tự phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và quản lý chặt chẽ số thanh thiếu niên chậm tiến, có tiền án, tiền sự là những đối tượng có nguy cơ phạm tội xâm hại tình dục. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, xác định địa bàn trọng điểm, hệ loại đối tượng và dự báo tình hình hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận đơn thư tố giác, tin báo về tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án xâm hại tình dục trẻ em. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận trong thu thập, củng cố chặt chẽ tài liệu, chứng cứ ngay từ ban đầu, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

3. Phòng Lao động Thương binh và xã hội: Chủ trì phối hợp với các ban, ngành hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Giáo dục - đào tạo: Phối hợp với Công an quận trong tuyên truyền phòng ngừa, giáo dục kiến thức về giới tính và kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho học sinh; phối hợp với gia đình trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị xâm hại tình dục để kịp thời thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra, xử lý các vụ việc xâm hại tình dục xảy ra.

5. Giao UBND các phường

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTK, huy động sự tham gia của các ban, ngành và của toàn dân; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư để người dân tích cực tham gia phòng ngừa, nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm và bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ và người thân để tránh những sự việc đau lòng do tội phạm xâm hại tình dục gây nên; cha mẹ cần thường xuyên quan tâm, chia sẻ với con em mình để phát hiện những thay đổi tâm, sinh lý cần thiết. Bên cạnh đó, do khả năng nhận

thức và tự bảo vệ của trẻ em còn nhiều hạn chế nên cha mẹ cần trang bị cho con biết cách thức phòng vệ trước những tình huống có thể xảy ra.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng như: Ban Bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học...; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát và quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (*nhà hàng, quán bar, karaoke, vũ trường...*) kịp thời có biện pháp phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Ủy ban nhân dân Quận Hà Đông yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường nghiêm túc thực hiện.//

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

3

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Handwritten signature in blue ink
Cán Thị Việt Hà